

# Kỷ niệm ngày độc lập của Ấn Độ và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ - Việt Nam

Đại sứ Ấn Độ Sandeep Arya viết gửi Việt Nam News nhân dịp Quốc khánh Ấn Độ (15/8/1947-15/8/2024)

Hôm nay, Ấn Độ kỷ niệm 77 năm Độc lập được đánh dấu bằng con đường phát triển đất nước vững chắc và tầm nhìn Viksit Bharat (Ấn Độ Phát triển) @2047 được thúc đẩy bởi quyết tâm và khát vọng của nhân dân Ấn Độ.

Cách đây vài tháng, quốc gia đông dân nhất thế giới đã tổ chức cuộc bầu cử thuận lợi cho 968 triệu cử tri đã đăng ký để bầu ra chính phủ cho 5 năm tới. Năm tài chính vừa qua chứng kiến GDP tăng 8,2%, công nghiệp tăng trưởng 9,5%, chi phí đầu tư chiếm 21% tổng chi tiêu chính phủ nhờ chi tiêu đáng kể cho cơ sở hạ tầng đáng kể và các thông số kinh tế vĩ mô ổn định: lạm phát lõi khiêm tốn ở mức 4,3%, tiền tệ ổn định, dự trữ ngoại hối tăng, nợ nước ngoài thấp và kỷ luật tài chính tốt. Giám đốc điều hành IMF nhận xét rằng Ấn Độ đang đóng góp khoảng 15% tăng trưởng toàn cầu và gọi đây là một “điểm sáng”.



Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Narendra Modi đã thông qua Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước tại Ấn Độ vào ngày 1/8. Ảnh do Đại sứ quán cung cấp

Chuyển đổi kỹ thuật số, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng và logistics, tài chính toàn diện, thị trường vốn mạnh mẽ, khởi nghiệp và đổi mới, công nghệ tương lai và các Trung tâm Năng lực Toàn cầu đang thúc đẩy tăng trưởng và sự phát triển của Ấn Độ. Lĩnh vực dịch vụ chiếm 54,7% GDP, xuất khẩu dịch vụ đạt 341 triệu USD vào năm ngoái và xuất

khẩu viễn thông, máy tính và CNTT của Ấn Độ đứng thứ hai trên thế giới. Năng lượng tái tạo đóng góp 45% tổng công suất điện lắp đặt ở Ấn Độ và cường độ phát thải trong GDP đã giảm 33% so với mức năm 2005.

Việt Nam là người bạn lâu năm, chung thủy của Ấn Độ, có quan hệ chính trị suốt bảy thập kỷ qua từ thời Chủ tịch Hồ Chí Minh và thông điệp của Chủ tịch về tình anh em giữa nhân dân hai nước. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ hai tuần trước của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, các nhà lãnh đạo nhất trí rằng thực tế địa chính trị hiện nay đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Ấn Độ và Việt Nam. Hai nước đã xây dựng Kế hoạch hành động nhằm tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực trong giai đoạn 2024-28.

Là hai nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, tập trung vào tăng trưởng và phát triển quốc gia, Ấn Độ và Việt Nam có nhiều cơ hội mở rộng thương mại, đầu tư, hợp tác kinh doanh, trao đổi phát triển và hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới đổi mới, v.v. Việc xem xét lại Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ năm 2010 hướng tới cơ chế đơn giản hơn, thân thiện với người dùng và thuận lợi hóa thương mại với Việt Nam và các nước ASEAN khác nhằm nâng cao thương mại song phương từ mức khoảng 15 tỷ USD hiện nay.

Ấn Độ và Việt Nam đã xác định các lĩnh vực cần tập trung thúc đẩy đầu tư giữa hai nước từ khoảng 2 tỷ USD, dựa trên các thế mạnh và ưu tiên tương ứng như cơ sở hạ tầng, năng lượng, ô tô, CNTT, ứng dụng kỹ thuật số, dược phẩm, chế biến thực phẩm, khoáng sản và các công nghệ mới nổi. Các nhà đầu tư hiện tại đang mở rộng các dự án của họ trong nhiều lĩnh vực khác nhau và các tập đoàn của chúng ta đang phát triển các kế hoạch đầu tư vào nền kinh tế của nhau trong những lĩnh vực quan trọng đầy hứa hẹn.

Các mục tiêu phát triển của Ấn Độ theo Viksit Bharat @2047 và tầm nhìn của Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 mang lại sức mạnh tổng hợp cho sự trao đổi và hợp tác giữa hai chính phủ, các cơ quan và doanh nghiệp của hai nước. Theo hướng này, các ứng dụng kỹ thuật số, chuyển đổi năng lượng, hành lang công nghiệp và giao thông đô thị là những lĩnh vực được ưu tiên chung. Các ngân hàng trung ương của hai nước tôi đang xem xét thực hiện giao diện thanh toán kỹ thuật số xuyên biên giới.

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Phần mềm Chất lượng cao tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ thành công về hợp tác chia sẻ năng lực song phương. Công viên Phần mềm Quân đội tại Đại học Thông tin Liên lạc Nha Trang được hai Thủ tướng khánh thành trực tuyến vào ngày 1/8/2024. Các Dự án Tác động Nhanh thuộc Hợp tác Mê Kông - sông Hằng hỗ trợ cộng đồng khắp các tỉnh thành. Hàng trăm cán bộ, học giả và sinh viên tham dự các khóa đào tạo ITEC và các khóa được cấp bằng của ICCR ở Ấn Độ hàng năm.



Công viên Phần mềm Quân đội tại Đại học Thông tin Liên Lạc Nha Trang, Việt Nam được xây dựng với sự hỗ trợ của Ấn Độ và được Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Ấn Độ cùng khánh thành vào ngày 1 tháng 8 năm 2024. Ảnh do Đại sứ quán cung cấp

Hai nước tin rằng hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam góp phần mang lại sự ổn định hơn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn hơn và đồng ý tăng cường hơn nữa sự hợp tác này. Ngoài các hoạt động đang diễn ra lành mạnh, Ấn Độ và Việt Nam đã ký các thỏa thuận hạn mức tín dụng trị giá 300 triệu USD cho các dự án song phương.

Những kết nối văn minh và tâm linh đã vun đắp tình cảm ấm áp và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Việc nghiên cứu Phật giáo, hành hương và trao đổi giữa các tổ chức của hai nước đang phát triển. Hai nước nhất trí thực hiện giai đoạn tiếp theo của dự án trùng tu và bảo tồn di sản ở Việt Nam do Viện Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ thực hiện. Y học cổ truyền sẽ là một lĩnh vực hợp tác khác được Chính phủ hai nước quyết định.

Du lịch và văn hóa là những lĩnh vực đang được mở rộng ổn định giữa hai nước. Sự gia tăng định kỳ của các chuyến bay thẳng với tổng số khoảng 56 chuyến mỗi tuần hiện nay sẽ mang lại số lượng khách du lịch lớn hơn ở cả hai chiều. Các tổ chức truyền thông, viện nghiên cứu học thuật của hai nước sẽ tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các học giả và người dân.

Ấn Độ và Việt Nam coi trọng sự hội tụ trong thế giới quan cũng như sự phối hợp và hợp tác của hai nước trên nhiều diễn đàn quốc tế. Chúng tôi hoan nghênh việc Việt Nam gia nhập Liên minh Cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai có trụ sở tại Delhi. Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện song phương của hai nước cộng hưởng với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-ASEAN. Sự ủng hộ của hai nước nhằm có được tiếng nói và vai trò lớn hơn cho các nước phương Nam trong các vấn đề quốc tế sẽ mang đến một lĩnh vực hợp tác chung khác phía trước.

Tôi chúc Ấn Độ cũng như Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng hơn cũng như quan hệ đối tác Ấn Độ-Việt Nam sâu sắc hơn.